

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên

Thực hiện Công văn số 478/SNV-CTTN ngày 20/4/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo “*Kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên*”.

UBND Thị xã Bỉm Sơn báo cáo Kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên, như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Bỉm Sơn là đơn vị của ngõ phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa, Toàn thị xã có 6 phường và 2 xã, 65 khu phố, thôn xóm. Dân số khoảng 58 nghìn người, trong đó số thanh niên (từ 16 - 30 tuổi) của Thị xã là 14.968 người, chiếm 25,4% dân số và 47,6% lực lượng lao động; trong đó nam thanh niên chiếm 46,2%, nữ chiếm 53,8%. Số thanh niên có mặt thường xuyên tại địa phương khoảng 10.340 người; Thanh niên được tập hợp trong tổ chức Đoàn, Hội là 7340 người, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 71%; số có mặt sinh hoạt thường xuyên là 5525 người. Trong đó, đoàn viên khối trường học chiếm 43%; đoàn viên khối doanh nghiệp chiếm 28%; đoàn viên khối địa bàn dân cư chiếm 23%; đoàn viên khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang chiếm 6%. Đa đa số thanh niên Bỉm Sơn có lý tưởng, hoài bão cách mạng, giàu lòng yêu quê hương, đất nước; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước; phấn khởi, tự hào trước những thành quả của Thị xã trong phát triển kinh tế - xã hội; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, xung kích trong khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế; trình độ học vấn của thanh niên được nâng cao, các vấn đề về việc làm cho thanh niên từng bước được giải quyết. Thanh niên được tiếp xúc với nền khoa học tiên tiến, thông tin cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, học hỏi và hội nhập. Ngày càng có nhiều thanh niên Bỉm Sơn là những gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh, cả nước trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; sản xuất kinh doanh, lao động, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao...

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, đó là: nhiều địa bàn dân cư thiếu vắng đoàn viên thanh niên do nhu cầu học tập, công tác phải đi xa; một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không tạo điều kiện cho hoạt động Đoàn của đơn vị; sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội bên cạnh rất nhiều tiện ích, còn hàm chứa, truyền tải

nhiều nội dung xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành động của một bộ phận đoàn viên thanh thiếu niên; khả năng hội nhập của thanh niên còn nhiều hạn chế, nhất là trình độ ngoại ngữ, tin học, ý thức kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 66/KH-UBND NGÀY 26/7/2012 CỦA UBND TỈNH:

1. Công tác quán triệt, triển khai, chỉ đạo:

Thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh thanh hóa.

Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung quán triệt, chỉ đạo Ban Thường vụ Thị đoàn quán triệt triển khai chỉ đạo các cấp bộ đoàn và các ban ngành đoàn thể chăm lo công tác phát triển thanh niên từ thị xã đến địa phương tổ chức triển khai luật thanh niên và cơ chế chính sách đối với thanh niên, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn từng bước phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, số thanh niên trở thành đoàn viên, đảng viên tăng.

2. Kết quả đạt được:

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào TN thị xã Bim Sơn đã có sự phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng, tạo ra nhiều nét mới trong các hoạt động; uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn đối với thanh niên và xã hội ngày một nâng lên. Cùng với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đã có nhiều đột phá; qua đó tổ chức Đoàn đã phát huy tốt vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quan tâm chăm lo hơn cho thanh niên, được các cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Những năm qua, thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. UBND thị xã Bim Sơn đã triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 phù hợp với tình hình thực tế của thị xã. Triển khai thực hiện tốt Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; UBND thị xã đã ký kết quy chế phối hợp số 415 ngày 24/01/2014 với Đoàn thanh niên thị xã, chỉ đạo các Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Phòng LĐTB-XH, Phòng GD&ĐT ký kết chương trình phối hợp với Thị đoàn.

Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên, UBND thị xã Bim Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng ban liên quan tổ chức

triển khai đạt hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên. Các đơn vị đã cụ thể hóa các nội dung thực hiện, có đề ra các chỉ tiêu cụ thể, đưa nội dung Chiến lược vào nội dung phát triển kinh tế - xã hội đặc thù với từng địa phương và các đơn vị. Đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tăng cường nhận thức: huy động sức mạnh tổng hợp, cơ chế phối hợp liên ngành và chỉ đạo, tổ chức, triển khai giám sát, tuyên truyền thực hiện Chương trình, tổ chức thực hiện.

Phân công các đơn vị phòng ban cấp thị và đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã và các đoàn thể phối hợp hoạt động.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể từ thị đến các xã, phường trong việc triển khai, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chăm lo, tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động và phát triển bản thân để xây dựng 1 thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm, có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên, xung kích sáng tạo làm chủ khoa học... hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần đưa thị xã Bim Sơn trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị - tư tưởng:

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN được quan tâm, chú trọng. BTV Thị đoàn đã thường xuyên, kịp thời tổ chức các lớp học tập chuyên đề, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghe thời sự về tình hình trong nước, thế giới như thông tin về tình hình biển đông, quá trình đàm phán gia nhập các tổ chức thương mại thế giới và khu vực..., qua đó định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động cho ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn - Hội LHTN các cấp và các chuyên đề học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài lý luận chính trị cho hơn 25.000 lượt cán bộ, ĐVTN trên địa bàn thị xã.

Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của quê hương, đất nước. Các hoạt động được tổ chức đa dạng như: tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3, Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân nhân dịp 27/7 hàng năm, tham quan triển lãm tư liệu “Hoàng Sa – Trường Sa, những bằng chứng lịch sử”, Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về quê hương Thanh Hóa”, tổ chức cuộc thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, cuộc thi Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy... Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 110 cuộc du khảo về nguồn và các hoạt động ngoại khóa

như tham quan nhà truyền thống Sư đoàn 390, Lữ đoàn 368...; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức 60 buổi nói chuyện truyền thống cho học sinh, sinh viên các nhà trường; ủng hộ xây tượng đài đồng chí Lê Hữu Lập – người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa với số tiền 105 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ĐVTN đã có nhiều sự đổi mới, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, qua đó bổ sung, nâng cao hiểu biết, cập nhật thông tin pháp luật cần thiết cho ĐVTN dưới nhiều hình thức, cách làm thiết thực, hiệu quả như: tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo với chủ đề phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp ý vào sửa đổi luật đất đai; Hiến pháp năm 1992; Bộ Luật Dân sự; Bộ Luật Hình sự; Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Luật Nghĩa vụ quân sự; sân chơi Rung chuông vàng tìm hiểu về ATGT; tổ chức cho ĐVTN ký cam kết “không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời trong dịp tết Nguyên đán”; phát hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về pháp luật cho các cơ sở Đoàn làm tài liệu sinh hoạt.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được chú trọng, đề cao tấm lòng nhân ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lối sống văn hóa, nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái, đặc biệt là bạo lực học đường. Nổi bật là các hoạt động như: chương trình “Khi tôi 18”, “Học làm người có ích”. Bên cạnh đó, đề cao, tôn vinh những gương sáng trong thanh thiếu niên.

2.2. Về nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ:

Xác định rõ mục tiêu đào tạo tầng lớp thanh niên có đủ bản lĩnh và năng lực, có trí thức và kỹ năng vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước trên thế giới. Đặt trong nhiệm vụ và mục tiêu như vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ về học tập, đào tạo thanh niên và đạt được nhiều kết quả khả quan như: tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, khuyến khích ĐVTN thi đua học tốt, dạy tốt, nghiên cứu khoa học; cổ vũ, tạo môi trường để ĐVTN, HSSV đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, phát triển các sân chơi trí tuệ, rèn luyện tư duy, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Các câu lạc bộ môn học, câu lạc bộ sở thích được duy trì và thành lập mới; các buổi thao giảng, Hội thi tay nghề, thao diễn kỹ thuật trong thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên được tổ chức thường xuyên; các quỹ khuyến học, khuyến tài, các loại học bổng và giải thưởng trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học được quan tâm phát triển. Có hàng nghìn lượt HSSV được vay tiền từ Quỹ tín dụng đào tạo với số tiền là 1,4 tỷ đồng.

2.3. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao:

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tuyển dụng bố trí cán bộ trẻ, hằng năm Ban Thường vụ Thị ủy luôn tạo điều kiện cho cán bộ đoàn được học tập nâng cao kiến thức lý luận, kiến thức chuyên môn, đặc biệt là cán bộ đoàn chuyên trách cấp Thị, Bí thư đoàn các xã, phường

và cán bộ trong diện quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp thị xã, cấp xã, phường.

Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ Đoàn chuyên trách, trong đó quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách cấp Thị và cấp xã, phường, cán bộ trong diện quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư để nâng cao năng lực quản lý điều hành.

2.4. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên:

Công tác giải quyết việc làm, tạo cơ hội cho thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng luôn được các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã quan tâm tạo điều kiện, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi như: mô hình kinh tế trang trại, vườn ao chuồng, mô hình kinh doanh cây cảnh, đá cảnh, doanh nghiệp vận tải, thẩm mỹ viện...

Công tác tuyên truyền hướng nghiệp, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề được tập trung tổ chức ở khối trung cấp dạy nghề, cao đẳng như: Thi sáng kiến kinh nghiệm, Ý tưởng sáng tạo, hội thảo chuyên ngành, các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp ... đã củng cố niềm tin cho ĐVTN đối với ngành nghề lựa chọn. Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm thu hút hàng chục nghìn lượt ĐVTN tham gia. Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 1.000 thanh niên.

2.5. Tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.

Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã luôn quan tâm chỉ đạo Đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên, từng bước đáp ứng được nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên thanh niên. Các hoạt động như Hội thi kể chuyện về Bác Hồ, Hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ, Thanh niên hát dân ca và ca khúc cách mạng, Hội thi thanh niên với văn minh đô thị, Hội thi cán bộ đoàn giỏi, tổ chức văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, Hội trại thanh niên đã thu hút hàng chục nghìn lượt ĐVTN tham gia.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được ĐVTN tích cực hưởng ứng. Các hoạt động Hội thao cán bộ Đoàn, giải bóng đá thanh niên, giải cầu lông, bóng bàn, bơi lội đã được phối hợp tổ chức đạt hiệu quả cao...thu hút hàng nghìn ĐVTN tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT.

2.6. Kết quả triển khai thực hiện đề án, dự án, chính sách đối với thanh niên của tỉnh:

Hàng năm, trên địa bàn thị xã có 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% thanh niên các xã, phường và công nhân thường xuyên được học Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học

tập và việc làm của thanh niên; Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 1.000 thanh niên, trên 80% được tư vấn việc làm. Toàn thị xã không có thanh niên không có việc làm, tạo điều kiện tham gia học nghề, xuất khẩu lao động, tổ chức sản xuất kinh doanh cho 100% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; Bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp luật có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí cho thị xã để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên, nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên.

Tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ.

Ban hành các văn bản đề đề tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành thông qua các chương trình, dự án của tỉnh.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã Bim Sơn về việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT.



Mai Đình Lâm